

หมาป่าเดี่ยวตาย (Lone Wolf): ก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ

ยอดชาย วิถีพานิช

วิทยากรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ

ในปัจจุบันอัตราการก่อการร้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ประเทศในแถบยุโรปเกิดเหตุก่อการร้ายเพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรูปแบบการก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่นิยมลงมือกระทำเพียงคนเดียวโดยลำพัง และไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มก่อการร้ายโดยตรง ไม่มีประวัติอาชญากรรม แต่เป็นคนกลุ่มที่รับข้อมูลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต พวกเขาทำงานภายใต้ช่องโหว่ที่จะยิ่งทำให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทำงานได้ยากขึ้น ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่มักเกิดเหตุก่อการร้ายในยุโรป แต่ผู้ก่อการร้ายแบบลำพังตัวคนเดียวก็อาจกระทำการในแถบเอเชียได้เช่นกัน เพราะรูปแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก ลักษณะการก่อการร้ายแบบนี้มักเรียกว่า “หมาป่าตัวเดียว หรือ หมาป่าเดี่ยวตาย” (Lone Wolf) โดยใช้ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ เช่น รถยนต์ รถตู้ รถประจำทาง เป็นเครื่องมือสำคัญในการลงมือก่อเหตุ คือ ขับรถไล่ชน รวมถึงใช้มีด ระเบิดและอาวุธปืนไล่กราดยิงและทำร้ายผู้บริสุทธิ์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ทุกประเทศต้องรีบหาทางป้องกันและแก้ไข เพราะเป็นภัยคุกคามที่ต้องแลกรมาด้วยคราบเลือดและน้ำตา



ภาพที่ 1 การก่อการร้ายแบบหมาป่าตัวเดียว

ที่มา: <https://policenewsvarieties.com>

การก่อการร้ายแบบหมาป่าเดี่ยวตาย หรือ โลนวูล์ฟ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การก่อการร้ายในบ้านเกิด หรือ โฮมโกร์วัน (Home grown terrorist) เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการก่อการร้ายที่มีพัฒนาการจากคนในชาติตนเองที่ซึมซับอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้าย หรือบางคนมีความเกลียดชังสภาพสังคมที่ตนดำรงอยู่ จนกลายเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงขึ้นในประเทศของตนเอง เป็นการกระทำที่มุ่งให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้คนในบ้านเกิดเมืองนอนของตน โดยมีเป้าหมายในการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อ ทั้งนี้ แนวโน้มการโจมตีในลักษณะดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาของขบวนการก่อการร้ายในการแสวงหาแนวร่วม การฝึกผู้ก่อการร้ายและการโฆษณาชวนเชื่อสามารถดำเนินการโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ก่อการร้ายอิสระสามารถเข้าถึงความรู้และประสบการณ์การก่อการร้ายได้จากกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีประสบการณ์ทั่วโลกผ่านหน้าจอบทวิทัศน์ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการก่อการร้ายในรูปแบบใหม่นี้มีความเสี่ยงสูง เพราะป้องกันได้ยาก แต่การโจมตีมักจะไม่ส่งผลกระทบระยะยาว เนื่องจากตัวผู้ก่อการร้ายมีศักยภาพต่ำ เพราะทำเพียงลำพังไม่ได้ทำเป็นขบวนการ และไม่สามารถทำอย่างต่อเนื่องเพราะมีโอกาสสูงที่จะถูกจับกุมได้



ภาพที่ 2 การก่อการร้ายในบ้านเกิดของตนเอง (terror in the homeland)

ที่มา: <https://www.commdiginews.com/world-news/middle-east/get-ready-for-more-lone-wolf-terror-attacks-71202/>

ถึงแม้ความหมายของการก่อการร้ายแบบโฮมโกร์นจะคล้ายคลึงกับการก่อการร้ายแบบโลนวูล์ฟ แต่นายปรกรณ์ พึ่งเนตร (2558) ได้ให้คำจำกัดความของการก่อการร้ายแบบโฮมโกร์นไว้แบบเฉพาะเจาะจงสรุปสาระสำคัญได้ว่า การก่อการร้ายแบบโฮมโกร์นถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ของการก่อการร้ายที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือจากการกระทำโดยกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ส่งทีมปฏิบัติการเข้าไปก่อเหตุในประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น เหตุการณ์ 9/11 (เหตุการณ์บุกยึดเครื่องบินชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544) และเหตุการณ์ London Bombing (เหตุระเบิดรถไฟใต้ดินกลางกรุงลอนดอน พ.ศ. 2548) โดยมีมือกลุ่มอัลกออิดะห์ แต่ต่อมาได้มีพัฒนาการจากคนในชาติของตนเองที่ซึมซับคำสอนและอุดมการณ์ของกลุ่มก่อการร้าย หรือบางคนมีความเกลียดชังสภาพสังคมที่ตนดำรงอยู่เป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงขึ้นในประเทศของตนเอง

สาเหตุสำคัญของกาการก่อการร้ายในรูปแบบดังกล่าวเกิดจากประเทศตะวันตกมีความแปลกแยกระหว่างผู้คนในสังคมสูงมาก โดยเฉพาะคนต่างเชื้อชาติหรือศาสนาที่เข้าไปอยู่ในสังคมยุโรปและอเมริกา เมื่อความเกลียดชังมีมากขึ้น คนเหล่านี้สามารถลุกขึ้นมาก่อการร้ายด้วยตนเอง ไม่ต้องให้ใครสั่ง วิธีการก็เรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ปัจจุบันโสมโกรวันยังหมายรวมถึงคนในชาตินั้น ๆ ที่ไปร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลาม หรือไอเอสในตะวันออกกลางเพราะเลื่อมใสแนวทางหรืออุดมการณ์ของไอเอส เมื่อพวกเขาเดินทางกลับประเทศก็สามารถก่อเหตุรุนแรงได้ทันที พวกโสมโกรวันไม่จำเป็นต้องเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคนในประเทศที่ตนเองโจมตี อาจจะต่างเชื้อชาติกันก็ได้ แต่ไปอาศัยอยู่ในประเทศนั้นนาน ๆ ในฐานะผู้อพยพหรือเป็นพลเมืองของชาติที่ตนไปอาศัยอยู่

สำหรับตัวอย่างเหตุการณ์การก่อการร้ายแบบโคโนวูล์ฟและแบบโสมโกรวันที่สำคัญ ได้แก่

1. เหตุการณ์กราดยิงผู้คนในเทศกาลดนตรีที่เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มือปืนเป็นชายชาวลาสเวกัส ชื่อ นายสติเฟน แพตต์ด็อก อายุ 64 ปี เขากราดยิงลงมาจากห้องพักของโรงแรมมณเฑาะเลย์ เบย์ เขากราดยิงเข้าไปฝูงชนที่กำลังร่วมชมดนตรีกลางแจ้ง ซึ่งคาดว่ามีผู้ชมถึง 22,000 คน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 59 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 527 คน นับเป็นเหตุสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (“กราดยิงลาสเวกัสยอดพุ่ง ตาย 59 เจ็บ 527 มือปืนฆ่าตัวตายหนีผิด จนท.ค้นบ้านพบระเบิด-ปืนอู้อ”, 2560)

2. เหตุการณ์ระเบิดในงานบอสตันมาราธอน เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยระเบิดสองลูกเกิดระเบิดขึ้นในการแข่งขัน “บอสตันมาราธอน 2013” บนถนนบอยล์สตัน ใกล้จัตุรัสโคพลีย์ ซึ่งเป็นบริเวณหน้าเส้นชัยของการแข่งขัน มีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บอีก 264 คน ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาได้แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของผู้ต้องสงสัยสองคนพร้อมทั้งร้องขอให้ประชาชนช่วยตามหาและแจ้งเบาะแส โดยสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาเสนอข่าวว่า หนึ่งในผู้ต้องสงสัยทั้งสองวางกระเป๋าสะพายลงไม่กี่นาทีก่อนการระเบิด ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสอง คือ นาย Tamerlan Tsarnaev และนาย Dzhokhar Tsarnaev ซึ่งเป็นพี่น้องชาวเชเชน อพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริการาว พ.ศ. 2543 และที่สำคัญสองพี่น้องคู่นี้เป็นคนสัญชาติอเมริกัน (“หนุ่มมือปืน “บอสตันมาราธอน” โผล่ขึ้นศาลครั้งแรกในรอบ 17 เดือน ขณะเพื่อนแท้ให้กำลังใจ”, 2557)



ภาพที่ 3 ผู้ก่อการร้ายที่ลงมือก่อการเพียงลำพังอย่างโดดเดี่ยว

ที่มา: <https://mmancinoblog.wordpress.com/2015/03/06/lone-wolf-terrorist-attacks-and-executive-protection-concerns/>

3. เหตุการณ์โจมตีอาคารสหพันธ์อัลเฟรด เมอร์ราห์ (Alfred Murrah Federal Building) ในเมืองโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 ด้วยรถบรรทุกระเบิดที่มีน้ำหนักมากกว่า 2,300 กิโลกรัม ของนายทีโมธี แมคเวย์ ชาวอเมริกันที่มีถิ่นกำเนิดในนครนิวยอร์ก และเป็นอดีตทหารผ่านศึก ผู้เคยได้รับเหรียญกล้าหาญชั้น "บรอนซ์ สตาร์" จากการปฏิบัติหน้าที่ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย การก่อการร้ายของนายทีโมธี แมคเวย์ โดยลำพังในครั้งนี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 168 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กถึง 20 คน และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน 684 คน และในที่สุดนายทีโมธี แมคเวย์ ก็ถูกศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต ด้วยการฉีดยาพิษในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2544 (ศนิโรจน์ ธรรมยศ, 2559)

4. เหตุการณ์โจมตีกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส และย่านแซงเดนิส (Saint Denis) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงปารีส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กลุ่มผู้ก่อการร้ายประกอบด้วยชาวฝรั่งเศส โดยกำเนิด เช่น นายไบลาล ฮัดฟี (Bailal Hadfi) ฉายา "นักรบพระเจ้าหน้าอ่อน" (baby-faced Jihadi) อายุ 20 ปี เขาเป็นประชากรของประเทศฝรั่งเศส เป็นมือระเบิดพลีชีพที่โจมตีสนามกีฬาแห่งชาติ "stad de France" (Stade de France) ในขณะที่บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศโมร็อกโก ส่วนนายไบลาล ฮัดฟีไปเติบโตและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเบลเยียม โดยก่อนหน้าการก่อเหตุครั้งนี้เขาได้เดินทางเข้าร่วมกับกลุ่มไอเอสในซีเรีย โดยบอกแม่ของตนว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศโมร็อกโก กลุ่มผู้ก่อการร้ายในบ้านเกิดตั้งเช่นนายไบลาล ฮัดฟี ได้ร่วมกับผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานถาวรในฝรั่งเศสและเบลเยียม จำนวน 9 คน ก่อเหตุรุนแรงโดยแบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุด ชุดละ 3 คน เข้าโจมตีสถานที่ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง ด้วยการกราดยิง การจับตัวประกัน และการใช้ระเบิดพลีชีพ ผลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 153 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างเหตุโจมตีอีก 352 คน รวมถึงผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 7 คน และเสียชีวิตในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของแซงเดนิสอีก 2 คน (ศนิโรจน์ ธรรมยศ, 2559)

จากตัวอย่างเหตุการณ์ก่อการร้ายในแบบโลนวูล์ฟและแบบโฮมโกร์วันทั้ง 4 เหตุการณ์ข้างต้น ทำให้เห็นได้ว่าการเป็นประชากรในประเทศนั้นจะส่งผลให้ตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคงของรัฐประสบความสำเร็จในการติดตามหาเบาะแส เนื่องจากไม่เคยเป็นเป้าหมายของทางการ ไม่มีประวัติการก่ออาชญากรรม เพราะพวกเขามีลักษณะเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไป ไม่มีประวัติที่เสื่อมเสียใด ๆ รวมทั้งผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการก่อการร้ายที่ต่ำ เพราะมีแหล่งรายได้เป็นของตนเอง สามารถดำรงชีพได้อย่างเปิดเผย ไม่ต้องปิดบังซ่อนเร้น อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการเงินของกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกทางการของประเทศต่าง ๆ สกัดเส้นทางการถ่ายโอนเงิน ทำให้การก่อการร้ายในลักษณะนี้เป็นการก่อการร้ายที่ “ลงทุนต่ำแต่ได้ผลตอบแทนสูง” ด้วยขีดความสามารถดังกล่าวข้างต้นนี้เอง ที่ทำให้การก่อการร้ายโดยลำพังได้กลายเป็นอาวุธอันตรายประสิทธิภาพของการก่อการร้ายทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายจากตะวันออกกลางบุกยึดเครื่องบินแล้วบังคับให้พุ่งชนตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในเหตุการณ์ 9/11 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้เพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองในระดับสูงสุด ตลอดจนหน่วยงานข่าวกรองของแต่ละประเทศได้เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับเส้นทางการเดินทางของกลุ่มผู้ก่อการร้าย รวมไปถึงเส้นทางการเงินที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ฟอกเงินเพื่อนำไปเป็นทุนในการปฏิบัติการ ซึ่งนับเป็นความพยายามของโลกตะวันตกที่จะสร้างเกราะป้องกันดินแดนและประชากรของตนจากการเดินทางเข้ามาของกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ความเข้มงวดดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ยุทธวิธีของกลุ่มก่อการร้ายประสบความสำเร็จ และมีความยากลำบาก และมีผู้ก่อการร้ายจำนวนมากถูกจับกุมขณะกำลังเดินทางเข้าสู่ประเทศเป้าหมาย จึงมีการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีด้วยการหันมาใช้ยุทธวิธีใหม่แบบโลนวูล์ฟและแบบโฮมโกร์วันแทนยุทธวิธีแบบดั้งเดิม โดยมุ่งใช้ประชากรหรือผู้มีถิ่นฐานถาวรในประเทศเป้าหมายนั่นเอง ทำหน้าที่เป็น “จักรกลการก่อการร้าย” ในการเข้าโจมตีประเทศโลกตะวันตก (ศนิโรจน์ ธรรมยศ, 2559)

นายจิตติภัทร พูนขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงรูปแบบการก่อการร้ายในอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากการก่อการร้ายทั่วไป ที่มีความท้าทายและซับซ้อนในโลกปัจจุบัน ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ การก่อการร้ายที่เป็นปัจเจกบุคคลที่อาศัยกำลังความรุนแรงในการโจมตี หากมองปรากฏการณ์ดังกล่าวมี 2 ลักษณะสำคัญ ได้แก่ คนเหล่านี้ได้รับอิทธิพลความคิดจากกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลาง หรือแม้กระทั่งมีการพูดว่าคนเหล่านี้มาจากตะวันออกกลางและเข้ามาโจมตีในเมืองต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละเมืองมักเป็นหัวเมืองใหญ่ และเลือกโจมตีตามจุดที่มีผลกระทบค่อนข้างสูง โดยอีกลักษณะหนึ่ง คือ ผู้ก่อการร้ายที่เป็นปัจเจกบุคคล หรือ Lone wolf (โลน วูล์ฟ) ทั้งหลาย บางครั้งมาจากประเทศที่เขาอยู่ในสังคมนั้น แล้วถูกเบียดขับออกมาเป็นคนชายขอบในสังคมนั้น ในทางวิชาการมีการพูดถึงทฤษฎีในทำนองนี้ว่า คนเหล่านั้นที่กลายเป็นคนหัวรุนแรงใหม่ ทั้ง ๆ ที่เขาเกิดและเติบโตในสังคมนั้น แต่ถูกผลักออกไปจากสังคม ไม่ได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่และถูกเหยียดจากคนในสังคม เกิดความไม่พอใจและหันไปใช้ความรุนแรง (“ความเสี่ยงของไทยต่อการก่อเหตุร้ายข้ามพรมแดน”, 2560)



Lone Wolf Terrorist

ภาพที่ 4 การก่อการร้ายแบบหมาป่าเดี่ยวดายมักใช้วิธีจู่โจมโดยมีอาวุธประจำกายหลากหลายรูปแบบ
ที่มา: <https://www.cagle.com/arend-van-dam/2011/07/lone-wolf-terrorist#.W2AkeenNt9A>

นายสุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นในกรณีการก่อการร้ายแบบหมาป่าเดี่ยวดาย ซึ่งกล่าวโดยสรุป คือ หลังเหตุการณ์การก่อการร้ายหลายจุดในกรุงปารีสเมื่อ พ.ศ. 2557 ลักษณะการก่อการร้ายเริ่มมีลักษณะเป็น Lone Wolf หรือหมาป่าตัวเดียว หมายความว่ามีความที่เป็ดรับอุดมการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต กล่าวคืออินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมือการจัดตั้งที่ใหญ่ที่สุด เกิดการปฏิบัติการแบบบุกเดี่ยวในหลายเหตุการณ์ เราเริ่มเห็นปฏิบัติการของคนคนเดียวเป็นหมาป่าตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือโครงสร้างของหน่วยงานขนาดใหญ่ การก่อการร้ายไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลัก หรือ ฮาร์ด ทาร์เก็ต แต่เป็นเป้าหมายรอง หรือ ซอฟต์ ทาร์เก็ต ที่เป็นเป้าหมายเปิดหรือโจมตีในที่สาธารณะโดยไม่เลือกที่ เช่น กรณีเมืองมูไบประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2551 โดยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุด (“‘สุรชาติ’ เตือน ‘Lone Wolf’ ภัยก่อการร้ายยุคใหม่ โลกทั้งโลกคือสนามรบ”, 2559)



ภาพที่ 5 รูปแบบที่หลากหลายในการโจมตีเหยื่อการก่อการร้าย อาทิ การใช้มีดแทง การขับรถพุ่งชน การช่มยิง การใช้ระเบิด การใช้รถตัดดินพุงชน (bulldozing) การทุบและการยิงด้วยก้อนหิน การใช้ขวดน้ำมันเบนซิน มีไส้สำหรับจุดไฟใช้เป็นลูกระเบิดมือ (Molotov cocktail) เป็นต้น

ที่มา: <http://MOXNews.com>

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นถึงแนวโน้มของการก่อการร้ายในปัจจุบันว่า โลกกำลังเผชิญกับปฏิบัติการของบุคคลในแบบ “บุกเดี่ยว” โดยมีแรงจูงใจจากข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิดขึ้นสำหรับปฏิบัติการแบบตัวคนเดียวเช่นนี้อาจจะอยู่ในรูปของ “หมาป่าเดี่ยวตาย” หรืออาจจะกลายเป็นปฏิบัติการแบบ “หมาป่าฝูงเดี่ยว” (lone wolf pack) ในการออกล่าเหยื่อก็ได้ มิใช่จะต้องปฏิบัติการของบุคคลตามลำพังเท่านั้น เพราะในบางกรณีอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการรวมกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้มีองค์กรใด ๆ มาบงการก็ได้ ความน่าพรันพริงของ โลงวูล์ฟ และ โฮมโกรวัน ก็คือ คนพวกนี้ยอมตายไปพร้อมกับเหยื่อด้วย การป้องกันจึงยากมาก โดยเฉพาะหากปฏิบัติการคนเดียว การป้องกันจะยากขึ้นไปอีก เพราะคิดเอง ทำเอง และระบบข่าวกรองตรวจไม่พบการวางแผน ไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่เตรียมลงมือกระทำ และไม่รู้เป้าหมายสาธารณะว่าจะทำที่ใด การป้องกันจึงทำได้ยากมาก ดังนั้น ความร่วมมือของประชาคมโลกจึงเป็นหนทางสำคัญที่จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตและการแผ่อิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ในที่สุด

สำหรับประเทศไทยยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ โลงวูล์ฟ และ โฮมโกรวัน ค่อนข้างน้อย เรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยมีข้อมูลที่เป็นทางการให้ค้นหา อาจเป็นเพราะปรากฏการณ์ โลงวูล์ฟ และ โฮมโกรวัน ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวของสังคมไทยที่ผ่านมา แต่ในยุคปัจจุบันนี้การก่อการร้ายเกิดขึ้นได้ไม่ว่าประเทศใดในโลก และประเทศไทยเองก็เคยเผชิญกับวิกฤตการณ์ระเบิดครั้งรุนแรงที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อหลายปีที่ผ่านมา การทำความเข้าใจกับแนวคิดก่อการร้ายสมัยใหม่จึงไม่ใช่เรื่องเสียหาย เพราะภัยก่อการร้ายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

แม้ปัจจัยของประเทศไทยที่มีต่อกลุ่มก่อการร้ายยังไม่ถึงขนาดตกเป็นเป้าหมายโดยตรง แต่โอกาสที่ประเทศไทยจะตกเป็นเป้าโจมตีก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดหรือความหละหลวมของมาตรการรักษาความปลอดภัยของทุกภาคส่วนในประเทศนั่นเอง

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- กราดยิงลาสเวกัสยอดพุ่ง ตาย 59 เจ็บ 527 มีอปีนฆ่าตัวตายหนีผิด จนท.ค้นบ้านพบระเบิด-ปืนอู้อ. (3 ตุลาคม 2560). โพสต์ทูเดย์ออนไลน์. สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://www.posttoday.com/world/518143>
- ความเสี่ยงของไทยต่อการก่อเหตุร้ายข้ามพรมแดน. (26 พฤษภาคม 2560). สำนักข่าวอิศรา. สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://www.isranews.org/isranews-article/56555-lonewolf5214.html>
- ปกรณัม ฟังเนตร. (18 พฤศจิกายน 2558). "โสมโกรว์น – โลงวูล์ฟ" จิ้งจอกเดี่ยวตายกับลัทธิก่อการร้าย... อันตรายทุกพื้นที่ในโลก. สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/42789-lone.html>
- ศนิโรจน์ ธรรมยศ. (13 เมษายน 2559). การก่อการร้ายในบ้านเกิด (Homegrown terrorism). ไทยโพสต์. น.8 (เต็มหน้า). สืบค้นจาก ฐานข้อมูล iQNewsClip
- 'สุรชาติ' เตือน 'Lone Wolf' ภัยก่อการร้ายยุคใหม่ โลกทั้งโลกคือสนามรบ. (8 กรกฎาคม 2559). สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://prachatai.com/journal/2016/07/66773>
- หมาป่าโดดเดี่ยว (Lone Wolf) ศตวรรษแห่งการก่อการร้าย. (5 ตุลาคม 2560). สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://policenewsvarieties.com>
- หนุ่มมือปืน “บอสตันมาราธอน” โผล่ขึ้นศาลครั้งแรกในรอบ 17 เดือน ขณะเพื่อนแท้ให้กำลังใจ. (19 ธันวาคม 2557). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้น 10 ธันวาคม 2561 จาก <https://mgronline.com/around/detail/9570000145748>

ภาษาต่างประเทศ

- Arend van Dam. (24 July 2011). **Lone Wolf Terrorist**. Retrieved November 2, 2018 from <https://www.cagle.com/arend-van-dam/2011/07/lone-wolf-terrorist#.W2AkeenNt9A>
- Bob Taylor. (22 September 2016). **Get ready for more 'lone wolf' terror attacks**. Retrieved November 2, 2018 from <https://www.commdiginews.com/world-news/middle-east/get-ready-for-more-lone-wolf-terror-attacks-71202/>
- C-SPAN News. (31 July 2017). **Israeli Counter Terrorism Experts On The Spread Of LONE WOLF Terrorism**. Retrieved November 2, 2018 from <http://MOXNews.com>
- Michael Mancino. (6 March 2015). **LONE WOLF TERRORIST ATTACKS AND EXECUTIVE PROTECTION CONCERNS**. Retrieved November 2, 2018 from

<https://mmancinoblog.wordpress.com/2015/03/06/lone-wolf-terrorist-attacks-and-executive-protection-concerns/>